



ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการเครื่องกระดูกหัวใจ
ชนิด ๒ เฟส สามารถติดตามการและสัญญาฉบับ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงพยาบาลหัวหิน ได้มีโครงการ จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการเครื่อง
กระดูกหัวใจชนิด ๒ เฟส สามารถติดตามการและสัญญาฉบับ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างซ่อมเครื่องกระดูกหัวใจชนิด ๒ เฟสและสามารถติดตามการและสัญญาฉบับ จำนวน ๑ รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทีแอนด์พี โพรเทค จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น
๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน

พ.ศ. ๒๕๖๒




(นางสาวศิริษา แซ่เนี้ยว)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหัวหิน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๒
สำหรับหน่วยงานในราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหัวหิน	
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลหัวหิน	
วันที่/เดือน/ปี : วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒	
หัวข้อ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ	
รายละเอียดข้อมูล (สรุปหรือเอกสารแนบ) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒วงเงิน ๕๘,๐๐๐.๐๐ (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) : โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
Linkภายนอก : ไม่มี	
หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางพรทิพย์ อุไรรัตน์) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒	ผู้อนุมัติรับรอง  (นางสาวศีระชา แซ่เนี้ยว) รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางพรทิพย์ อุไรรัตน์) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒	